


รายงานการประชุม 
สภาเทศบาลต าบลปรางหมู่ 

สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2565  ประจ าปี พ.ศ. 2565 
วันที่  18  พฤษภาคม  2565  เวลา  10.00  น. 

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลปรางหมู่ 

---------------------------------------- 
ผู้มาประชุม 

 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายธันยพงศ์  สกุลเวช ประธานสภา  ธันยพงศ์  สกุลเวช  
2 นางสุจิตตรา  นุ่นเกลี้ยง รองประธานสภา  สุจิตตรา  นุ่นเกลี้ยง  
3 นายกัณชิต  ค าเสน สมาชิกสภา  กัณชิต  ค าเสน  
4 นายชวลิต  เขียดสง สมาชิกสภา  ชวลิต  เขียดสง  
5 นางฐานิตา  เพชรคง สมาชิกสภา ฐานิตา  เพชรคง  
6 นายรัตนโชติ  รามแก้ว สมาชิกสภา รัตนโชติ  รามแก้ว  
7 นายลัทธิ  เอียดเกลี้ยง สมาชิกสภา  ลัทธิ  เอียดเกลี้ยง  
8 นายอนันต์  ทองสม  สมาชิกสภา  อนันต์  ทองสม  
9 นายประภาส  อัณฑยานนท์ เลขานุการสภา  ประภาส  อัณฑยานนท์  

 
ผู้ไม่มาประชุม 

1.  นายชม  เพชรกาศ 
2.  นายภิญโญ  กรุณกิจ    

 3.  นายสุธน  ปานเพชร   
 
ผู้เข้าร่วมประชุม   
  

ล าดับ
ที ่

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายจ าเนียร  ทิพย์เพ็ง รองนายกเทศมนตรี จ าเนียร  ทิพย์เพ็ง  
2 นายธวัชชัย  คงรัตน์ รองนายกเทศมนตรี ธวัชชัย  คงรัตน์  
3 นางอุบล  เอียดคง เลขานุการนายกเทศมนตรี อุบล  เอียดคง  
4 นายบุญเลิศ  ไชยสวัสดิ์   หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล บุญเลิศ  ไชยสวัสดิ์    
5 นางภัทราทิพย์  จีนชาวนา ผู้อ านวยการกองคลัง ภัทราทิพย์  จีนชาวนา  
6 นายสันทัด  บุญมณี ผู้อ านวยการกองช่าง สันทัด  บุญมณี  
7 นางจินตหรา  จันมา ผู้อ านวยการกองการศึกษา จินตหรา  จันมา  
8 นางสาวอาจิน  เต็มพูน นักจัดการงานทั่วไปฯ อาจิน  เต็มพูน  
9 นางเพ็ญนภา  มากเล่ง นักพัฒนาชุมขน เพ็ญนภา  มากเล่ง  

 
/เริ่มประชุม... 



- 2 - 
 
เริ่มประชุมเวลา  10.40  น. 
 ประธานสภาฯ  ได้ตรวจสอบองค์ประชุมแล้วครบตามพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑4) พ.ศ. ๒๕6๒ มาตรา ๒๗ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๒๕  จึงด าเนินการประชุม ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม  
 1.1 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า ประมวลจริยธรรม

ผู้บริหารท้องถิ่นและประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น  
ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 139 ตอนพิเศษ 81 ง  
เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2565 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป เพ่ือยึดถือปฏิบัติต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ประธาน  - เชิญเลขานุการสภา 
เลขานุการสภา  - ตามท่ีได้มีการประชุมสภาเทศบาลต าบลปรางหมู่ สมัยประชุมสมัย

สามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1/2565 ประจ าปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่   
1 มีนาคม  2565 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลปรางหมู่ นั้น  
ฝ่ าย เลขานุการฯ ได้จั ดท ารายงานการประชุมและเสนอ
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว  
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุม 

ประธาน  - สมาชิกสภาฯ จะแก้ไขรายงานการประชุมหรือไม่  หากไม่มีถือว่า
รับรอง 

มติทีป่ระชุม - รับรอง 
 

ระเบียบวาระท่ี  3 กระทู้  (ไม่มี) 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาตั้งข้ึนพิจารณาแล้วเสร็จ 
 4.1  การตรวจรายงานการประชุม 
ประธาน  - เชิญประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม กล่าวชี้แจง 
นายชวลิต เขียดสง -   มอบหมายให้นายกัณชิต ค าเสน  คณะกรรมการตรวจรายงานการ 

(ประธาน กก.ตรวจรายงานฯ)ประชุม   กล่าวชี้แจง 
นายกัณชิต ค าเสน - ตามท่ีฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมสภาเทศบาล 
(กรรมการตรวจฯรายงาน)  ต าบลปรางหมู่ สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1/2565 

ประจ าปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 1  มีนาคม  2565  ณ  ห้อง
ประชุมสภาเทศบาลต าบลปรางหมู่  และได้เสนอคณะกรรมการ
ตรวจรายงานการประชุมตรวจสอบ นั้น  คณะกรรมการตรวจ
รายงานประชุมได้ประชุมเพ่ือ 

/พิจารณา... 
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  พิจารณาตรวจรายงานการประชุมดังกล่าว เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม  

2565 เรียบร้อยแล้ว มีสาระส าคัญถูกต้อง ครบถ้วน  จึงขอ
รายงานต่อสภาเพ่ือทราบ 

มติที่ประชุม - รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
 5.1 การจัดท าบันทึกข้อตกลง (MOU) การให้ทิ้งขยะมูลฝอยชุมชน

ร่วมกับเทศบาลเมืองพัทลุงกับเทศบาลต าบลปรางหมู่   
ประธาน  - เชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงข้อกฎหมาย 
เลขานุการสภาฯ - ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ

เรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2560 
  มาตรา 34/1 การเก็บ ขน และก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ในเขต

พ้ืนที่ของราชการส่วนท้องถิ่นใดให้เป็นหน้าที่และอ านาจของ
ราชการส่วนท้องถิ่นนั้น แต่ไม่รวมถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

      ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง  ราชการส่วนท้องถิ่นจะ
มอบหมายให้หน่วยงานของรัฐ หรือราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนรวมทั้ง
องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือเอกชนเป็นผู้ด าเนินการหรือ 
ท าร่วมกับราชการส่วนท้องถิ่นก็ได้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่กระทรวงมหาดไทยก าหนดโดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา ทั้งนี้ การมอบให้เอกชนด าเนินการหรือร่วมด าเนินการ
ดังกล่าว มิให้ถือว่าเป็นการร่วมลงทุนตามกฎหมายว่าด้วยการให้
เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ แต่หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่กระทรวงมหาดไทยก าหนดดังกล่าว ต้องค านึงถึง
หลักเกณฑ์ตามกฎหมายว่าด้วยการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการ
ของรัฐประกอบด้วย 

     สิ่งปฏิกูลและมูลฝอยที่จัดเก็บได้ ราชการส่วนท้องถิ่น หรือ
หน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนรวมทั้งองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดหรือเอกชนที่ได้รับมอบหมายตามวรรคสอง  
ซึ่งด าเนินการจัดเก็บย่อมมีอ านาจน าไปด าเนินการ ใช้ หรือหา
ประโยชน์ได้ตามข้อตกลงที่ท าไว้ระหว่างกันและตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่กระทรวงมหาดไทยก าหนดตามวรรคสอง 

  ฯลฯ 
 

/- ตาม... 
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  - ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แกไขเพิ่มเติมถึง 

(ฉบับที่ ๑4) พ.ศ. ๒๕62  
  มาตรา 50 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลต าบลมีหน้าที่ต้อง

ท าในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้ 
  (3) รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ 

รวมทั้งการก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

ประธาน - ขอเชิญผู้บริหาร ชี้แจง  
นายจ าเนียร ทิพย์เพ็ง - มอบหมาย เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ชี้แจง 
นายบุญเลิศ  ไชยสวัสดิ์ - ตามท่ี นายสมพงศ์  ปานเพชร นายกเทศมนตรี  ได้ทราบถึงปัญหา

การเกิดมลภาวะ น้ าเสีย มีกลิ่นเหม็น จากบ่อขยะในเขตพ้ืนที่ 
หมู่ที่ 4 ต าบลปรางหมู่ มีปัญหาการร้องเรียนถึงความเดือดร้อนถึง
ผลกระทบจากบ่อขยะดังกล่าว และเมื่อได้ตรวจสอบพบว่า การ
เก็บ ขน ขยะมูลฝอยของเทศบาลต าบลปรางหมู่ ไปทิ้งที่บ่อขยะ
ของเทศบาลเมือง พัทลุ งซึ่ งอยู่ ใน เขตต าบลล าป า  มี อัตรา
ค่าธรรมเนียม 250 บาท/ตัน แต่ที่บ่อขยะในพ้ืนที่หมู่ที่ 4 มีอัตรา 
500 บาท/ตัน จึงได้ให้น าขยะไปทิ้งที่ล าป า เพ่ือเป็นการประหยัด
งบประมาณของเทศบาลต าบลปรางหมู่  และเป็นการลดปริมาณ
ขยะที่บ่อขยะต าบลปรางหมู่ 

     ต่อมาประมาณเดือนสิงหาคม 2564 เทศบาลเมืองพัทลุง จึงได้
มีหนังสือแจ้งขอปรับอัตราค่าธรรมเนียมการทิ้งขยะมูลฝอย  
จาก 250 บาท เป็น 500 บาทต่อตัน และให้หน่วยงานต่าง ๆ  
ที่น าขยะไปทิ้งท่ีบ่อขยะของเทศบาลเมืองพัทลุง  จ านวน 39 แห่ง 
ท าบันทึกข้อตกลง (MOU) กับเทศบาลเมืองพัทลุง ซึ่งเทศบาล
ต าบลปรางหมู่ ก็ได้ ได้ร่วมลงนามจัดท าบันทึกข้อตกลง (MOU) 
การให้ทิ้งขยะมูลฝอยชุมชนร่วมกับเทศบาลเมืองพัทลุง เรียบร้อย
แล้ว 

     ซึ่งหน่วยงานที่ท าบันทึกข้อตกลง (MOU) จะต้องปฏิบัติตาม 
เทศบัญญัติเทศบาลเมืองพัทลุง เรื่อง การก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูล
ฝอยทั่วไป พ.ศ. 2561  

     ต่อมาจังหวัดพัทลุง ได้มีหนังสือสั่งการ เพ่ือให้เป็นไปตาม
แผนปฏิบัติการการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัด
สะอาด” ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ในการ
ก าจัดขยะมูลฝอยอย่างถูกหลักสุขาภิบาล  โดยบันทึกข้อตกลง 
(MOU) ดังกล่าว จะต้องผ่านความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น  
 

/ส าหรับ... 
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ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง
จะต้องมีมติเห็นชอบในการน าขยะมูลฝอยไปร่วมทิ้งในสถานที่
ก าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองพัทลุง และเมื่อสภาท้องถิ่น
เห็นชอบแล้วให้จัดส่งส าเนาให้เทศบาลเมืองพัทลุงทราบ 

     ดังนั้น  จึงน าเสนอต่อสภาเทศบาลต าบลปรางหมู่ เพ่ือพิจารณา
ให้ความเห็นชอบการจัดท าบันทึกข้อตกลง (MOU) การให้ทิ้งขยะ
มูลฝอยชุมชนร่วมกับเทศบาลเมืองพัทลุงกับเทศบาลต าบล 
ปรางหมู่ ในการน าขยะมูลฝอยไปร่วมทิ้งในสถานที่ก าจัดขยะมูล
ฝอยของเทศบาลเมืองพัทลุง   

ประธาน - ขอเชิญสมาชิกอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติม 
- ดูราคาแล้วจาก 250 บาท เพ่ิมข้ึนเท่าตัว ขอสอบถามว่ามีข้อชี้แจง

มาจากเทศบาลเมืองพัทลุงว่าอย่างไร 
นายบุญเลิศ  ไชยสวัสดิ์ - กิจการของเทศบาลเมืองพัทลุงที่ด าเนินการก่อนหน้านี้ เป็นการท า

กิจการที่ไม่คุ้มการลงทุน  จึงมีหนังสือแจ้งเวียนไปยังหน่วยงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ ที่น าขยะไปร่วมทิ้ง ในการขอ
ปรับราคา เนื่องจากจะต้องมีการเก็บขนและกลบและด าเนินการ
ต่าง ๆ ของเทศบาลเมืองพัทลุง จึงขอปรับราคา 

ประธาน - ท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 
นายชวลิต  เขียดสง - ในเรื่องของขยะมีความสนใจอยากจะได้ความรู้ ตอนนี้เราน าไปทิ้ง

ขยะที่ล าป า  อยากทราบว่าแต่ละเดือนมีปริมาณขยะที่น าไปทิ้ง
เดือนละกี่ตัน เพ่ือจะได้มีความรู้ เพราะว่าขยะของเทศบาลเพ่ิมขึ้น
จึงอยากทราบรายละเอียด 

ประธาน - ขอเชิญฝ่ายบริหารชี้แจง 
นายจ าเนียร ทิพย์เพ็ง - มอบหมายให้ นายบุญเลิศ  ไชยสวัสดิ์ ชี้แจง 
นายบุญเลิศ  ไชยสวัสดิ์ - ปริมาณขยะที่น าไปทิ้งที่ล าป า วันละประมาณ 2-3 ตัน แต่ในช่วง

เทศกาลมีขยะมากเทศบาลได้ออกจัดเก็บวันละ 2 เที่ยว แต่รวม ๆ 
แล้ว โดยเฉลี่ยตั้งแต่เดือนมกราคม 2565 – พฤษภาคม 2565  
เฉลี่ยเดือนละ 50 - 52 ตัน ที่น าไปทิ้งท่ีเทศบาลเมือง 

ประธาน - ที่ผ่านมาจ่ายค่าธรรมเนียมทิ้งขยะเดือนละประมาณ 7,500 บาท  
ก็เท่ากับว่าตันละ 500  บาท เพิ่มขึ้นอีกเท่าตัว ก็ประมาณ 
25,000 บาท 

ประธาน - มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 
ที่ประชุม - ไม่มีการอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติม 
 

/ประธาน... 
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ประธาน - หากไม่มีการอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติม ขอปิดการอภิปราย และ
ขอความเห็นชอบการจัดท าบันทึกข้อตกลง (MOU) การให้ทิ้งขยะ
มูลฝอยชุมชนร่วมกับเทศบาลเมืองพัทลุงกับเทศบาลต าบล 
ปรางหมู่ ในการน าขยะมูลฝอยไปร่วมทิ้งในสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย
ของเทศบาลเมืองพัทลุง  สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบ ยกมือครับ 

เลขานุการ - เห็นชอบ     9     เสียง 
ประธาน  - ไม่เห็นชอบ       ไม่มี 

  - งดออกเสียง    ไม่มี  

มติที่ประชุม - เห็นชอบ      9     เสียง 
   ไม่เห็นชอบ       ไม่มี 
   งดออกเสียง    ไม่มี  

 
 5.2 การพิจารณาร่างเทศบญัญัติเทศบาลต าบลปรางหมู่ เรื่อง การ

บริหารกิจการประปาเทศบาลต าบลปรางหมู่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ..... 
ประธาน - ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงข้อกฎหมาย 
เลขานุการสภา - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา

ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 
  ข้อ 45 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็น

สามวาระแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระ
รวดเดียวก็ได้    

     ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารหรือสมาชิกสภา
ท้องถิ่นจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุม
จะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสาม
วาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุม
เป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 

   ฯลฯ 
  ข้อ 47 ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระที่ 1 ให้ที่ประชุม

สภาท้องถิ่นปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะ
รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่น
ประสงค์จะอภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้
อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว 

   ฯลฯ 
 

ประธาน - ตามข้อกฎหมายจะเสนอให้มีการพิจารณาร่างเทศบัญญัติเป็น 
สามวาระรวดเดียวหรือไม่ ขอเชิญครับ 

นายจ าเนียร  ทิพย์เพ็ง - ขอเสนอให้พิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลปรางหมู่   
เรื่อง การบริหารกิจการประปาเทศบาลต าบลปรางหมู่ (ฉบับที่ 2)  
พ.ศ.....  เป็นสามวาระรวดเดียว 

/ประธาน... 
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ประธาน - ขอมติที่ประชุม ให้พิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลปรางหมู่  

เรื่อง การบริหารกิจการประปาเทศบาลต าบลปรางหมู่ (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.... เป็นสามวาระรวดเดียว สมาชิกฯ ท่านใดอนุมัติ ยกมือครับ 

เลขานุการ  - อนุมัติ         9 เสียง 
ประธาน   - สมาชิกสภาฯ ท่านใดไม่อนุมัติ  
เลขานุการ  - ไม่อนุมัต ิ ไม่มี 

มติที่ประชุม   - อนุมัต ิ  9 เสียง 
    ไม่อนุมัต ิ  ไม่มี   
    งดออกเสียง   ไม่มี 

ประธาน - ในการพิจารณาญัตติร่างเทศบัญญัติวาระที่หนึ่ง ให้ที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นปรึกษาในหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติและลงมติว่าจะ 
รับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัตินั้นหรือไม่ ขอเชิญฝ่ายบริหาร 
เสนอญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลปรางหมู่ เรื่อง การบริหาร
กิจการประปาเทศบาลต าบลปรางหมู่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ..... 

นายจ าเนียร  ทิพย์เพ็ง - กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน 
   กระผม นายจ าเนียร  ทิพย์เพ็ง รองนายกเทศมนตรี รักษาราชแทน  

นายกเทศมนตรีต าบลปรางหมู่  ขอเสนอร่างเทศบัญญัติเทศบาล
ต าบลปรางหมู่ เรื่อง การบริหารกิจการประปาเทศบาลต าบล 
ปรางหมู่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ..... 
หลักการ  เพ่ือให้มีการปรับปรุง แก้ไข หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ
วิธีการด าเนินงานในการบริหารกิจการของประปาของเทศบาล
ต าบลปรางหมู่  ให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
ตลอดจนเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริการประชาชนที่
เหมาะสม โดยสอดคล้องและเป็นไปตามอ านาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ด าเนินการจัดบริการสาธารณูปโภค 
ขั้นพ้ืนฐานให้มีประสิทธิภาพ ประกอบกับมาตรา ๕๑ แห่ง
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง 
(ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ เทศบาลต าบลอาจจัดท ากิจการให้มี 
น้ าสะอาดหรือการประปาได้ 
เหตุผล  เทศบาลต าบลปรางหมู่ ได้ใช้บังคับเทศบัญญัติต าบล 
ปรางหมู่ เรื่อง การบริหารกิจการประปาเทศบาลต าบลปรางหมู่  
พ.ศ. ๒๕๕๓ มาเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน ท าให้หลักเกณฑ์ในเทศ
บัญญัติฯ ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน จึงเป็นการสมควร
ที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเทศบัญญัติฯ ดังกล่าว ตามแนวทางปฏิบัติที่
เหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน เ พ่ือให้การ
ด าเนินงานและการบริหารกิจการประปาของเทศบาลต าบล 
ปรางหมู่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เหมาะสมกับ 
 

/สถานการณ์... 



- 8 - 
 
สถานการณ์ ในปั จ จุ บั น  ประชาชน ได้ รั บประ โยชน์ จ าก
สาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตอย่างทั่ วถึง  
เป็นธรรมและเป็นไปโดยปกติสุข จึงจ าเป็นต้องตราเทศบัญญัติฯ นี้ 
รายละเอียดปรากฎตามเอกสารร่างเทศบัญญัติฯ ที่เสนอแก่ท่าน
สมาชิกฯ ไปแล้ว   
    จึงขอน าเสนอร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลปรางหมู่ เรื่อง การ
บริหารกิจการประปาเทศบาลต าบลปรางหมู่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ..... 
มาเพ่ือสภาเทศบาลต าบลปรางหมู่ได้พิจารณาในวาระที่ 1 ขั้น 
รับหลักการต่อไป   

ประธาน - ตามท่ีท่านนายกฯ  ได้เสนอร่างเทศบัญญัติฯ  ต่อสภาฯ ขอเชิญ
สมาชิกท่านใดจะเสนอหรืออภิปราย 

ที่ประชุม   - ที่ประชุมไม่มีการอภิปราย  
ประธาน - ได้สอบถามสมาชิกสภาฯ เพ่ือการเสนอหรืออภิปรายเป็นเวลา

พอสมควร หากไม่มีการอภิปรายเพ่ิมเติม จึงขอปิดการอภิปราย 
และขอมติในวาระที่ 1 

 

 ผู้ใดเห็นชอบรับหลักการร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลปรางหมู่ 
เรื่อง การบริหารกิจการประปาเทศบาลต าบลปรางหมู่ (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ..... ที่ นายกฯ เสนอมา 

เลขานุการ - เห็นชอบ  9   เสียง 
ประธาน  - ผู้ใดไม่เห็นชอบรับร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลปรางหมู่ เรื่อง การ

บริหารกิจการประปาเทศบาลต าบลปรางหมู่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ..... 
ที่นายกฯ  เสนอมา 

เลขานุการ - ไม่เห็นชอบ ไม่มี 

มติที่ประชุม   - เห็นชอบ 9  เสียง  
    ไม่เห็นชอบ ไม่มี 
    งดออกเสียง    ไม่มี 
 

ประธาน -   การพิจารณาในวาระ ท่ีสอง ข้ันแปรญัตติ   มีสมาชิกสภาฯ  
ท่านใดจะแปรญัตติหรือไม่   

ที่ประชุม - ไม่มีการแปรญัตติ 
ประธาน - หากไม่มีการแปรญัตติ  ขอมติเห็นชอบให้คงร่างเดิมไว้หรือไม่ 

สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบให้คงร่างเดิมไว้ ยกมือครับ 
เลขานุการ - เห็นชอบ  9 เสียง  
ประธาน - สมาชิกสภาฯ ท่านใด ไม่เห็นชอบ ยกมือครับ 
เลขานุการ - ไม่เห็นชอบ  ไม่มี 

 
/มติ... 
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มติที่ประชุม -   มติเห็นชอบให้คงร่างเดิมไว้  9 เสียง 
   ไม่เห็นชอบ   ไม่มี 
   งดออกเสียง   ไม่มี 
 
   การพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลปรางหมู่ เรื่อง การ

บริหารกิจการประปาเทศบาลต าบลปรางหมู่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.....
ในวาระท่ีสาม  ขั้นเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติ 

ประธาน - ต่อไปเป็นการพิจารณาในวาระที่สาม  ขั้นเห็นชอบให้ตราเป็น 
เทศบัญญัติ  สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติ
เทศบาลต าบลปรางหมู่ เรื่อง การบริหารกิจการประปาเทศบาล
ต าบลปรางหมู่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.....  ยกมือ ครับ 

เลขานุการ - เห็นชอบ    9    เสียง 
ประธาน - สมาชิกสภาฯ ท่านใดไม่เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติ เทศบาล

ต าบลปรางหมู่ เรื่อง การบริหารกิจการประปาเทศบาลต าบล 
ปรางหมู่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.....  ยกมือ ครับ 

เลขานุการ - ไม่เห็นชอบ  ไม่มี 
 
มติที่ประชุม - เห็นชอบ          9  เสียง 

ไม่เห็นชอบ        ไม่มี 
งดออกเสียง        ไม่มี 

 
 5.3 การพิจารณาร่างเทศบญัญัติเทศบาลต าบลปรางหมู่  
  เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ. ...... 
ประธาน - ในวาระที่ 5.3 นี้ เป็นการพิจารณาร่างเทศบัญญัติ อีกหนึ่งฉบับ 

ซึ่ ง ในการพิจารณาก็ ใช้ข้อกฎหมายเช่น เดียวกับพิจารณา 
เทศบัญญัติฉบับที่ผ่านมา ท่านใดจะเสนอให้มีการพิจารณาร่าง 
เทศบัญญัติเป็นสามวาระรวดเดียวหรือไม่ ขอเชิญครับ 

นายจ าเนียร  ทิพย์เพ็ง - ขอเสนอให้พิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลปรางหมู่  
  เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ. ......  
  เป็นสามวาระรวดเดียว 
ประธาน - ขอมติที่ประชุม ให้พิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลปรางหมู่  

เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ. ...... 
  เป็นสามวาระรวดเดียว สมาชิกฯ ท่านใดอนุมัติ ยกมือครับ 
เลขานุการ  - อนุมัติ         9 เสียง 

/ประธาน... 
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ประธาน   - สมาชิกสภาฯ ท่านใดไม่อนุมัติ  
เลขานุการ  - ไม่อนุมัต ิ ไม่มี 

มติที่ประชุม   - อนุมัต ิ  9 เสียง 
    ไม่อนุมัต ิ  ไม่มี   
    งดออกเสียง   ไม่มี 
 
ประธาน - ในการพิจารณาญัตติร่างเทศบัญญัติวาระที่หนึ่ง ให้ที่ประชุมสภา

ท้องถิ่นปรึกษาในหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติและลงมติว่าจะรับ
หลักการแห่งร่างเทศบัญญัตินั้นหรือไม่ ขอเชิญฝ่ายบริหาร เสนอ
ญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลปรางหมู่ เรื่อง การติดตั้งบ่อดัก
ไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ. ...... 

นายจ าเนียร  ทิพย์เพ็ง - กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน 
   กระผม นายจ าเนียร  ทิพย์เพ็ง รองนายกเทศมนตรี รักษาราชแทน  

นายกเทศมนตรีต าบลปรางหมู่   ขอเสนอร่างเทศบัญญัติเทศบาล
ต าบลปรางหมู่ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร 
พ.ศ. ...... 

  หลักการ  ก าหนดให้มีการติดตั้งบ่อดักไขมัน เพ่ือบังคับใช้กับ
อาคารที่ปลูกสร้างใหม่ โดยเฉพาะอาคาร  ปลูกสร้างที่มีการระบาย
น้ าทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ าภายในต าบลปรางหมู่ เพ่ือ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ า 

  เหตุผล  โดยที่มาตรา ๑๘ มาตรา ๒๐ (๓) และมาตรา ๔๔ แห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้ก าหนดให้ท้องถิ่น 
มีอ านาจก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการติดตั้ง 
บ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร และมาตรา ๕๐ (๓) มาตรา ๖๐ 
แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับ
หนังสือส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพัทลุง  
ที่ พท ๐๐๒๓.๓/ว ๒๐๓ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕ ได้แจ้งให้
ด าเนินการจัดท าข้อบัญญัติท้องถิ่น เรื่อง การอนุญาตให้มีการ
ก่อสร้างอาคารบ้านเรือนใหม่ โดยในแบบก่อสร้างต้องมีระบบ
บ าบัดน้ าเสียประจ าครัวเรือนอยู่ด้วย  จึงตราเทศบัญญัติเทศบาล 
 

/ต าบล... 
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ต าบลปรางหมู่ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร  
พ.ศ. ...... เพื่อบังคับใช้ในเขตเทศบาลต าบลปรางหมู่    
   รายละเอียดปรากฎตามเอกสารร่างเทศบัญญัติฯ ที่เสนอแก่ท่าน
สมาชิกฯ ไปแล้ว   
   จึงขอน าเสนอร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลปรางหมู่ เรื่อง การ
ติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ. ...... มาเพ่ือสภา
เทศบาลต าบลปรางหมู่ได้พิจารณาในวาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ
ต่อไป   

ประธาน - ตามท่ีท่านนายกฯ  ได้เสนอร่างเทศบัญญัติฯ  ต่อสภาฯ ขอเชิญ
สมาชิกท่านใดจะเสนอหรืออภิปราย 

นายชวลิต  เขียดสง - เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียถือเป็นเรื่องใหม่ในเขต
เทศบาลต าบลปรางหมู่ อยากทราบรายละเอียดการท า ขนาด  
มีการจ ากัดขนาดหรือไม่ ท าแบบไหน ขอให้อธิบายพอสังเขป เพ่ือ
สมาชิกฯ จะได้รับทราบ 

นายจ าเนียร  ทิพย์เพ็ง - มอบหมายให้ ผอ.กองช่าง ชี้แจง 
นายสันทัด  บุญมณ ี - เรียนท่านประธาน สมาชิกสภาที่เคารพ ฝ่ายบริหาร และผู้เข้าร่วม

ประชุมทุกท่าน ครับ กระผมนายสันทัด บุญมณี ผู้อ านวยการ 
กองช่าง ขอชี้แจงดังนี้ บ่อดักไขมันคือส่วนประกอบตัวหนึ่งของ
อาคารที่ใช้บังคับในการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร และก่อนที่เรา
จะมาท าเทศบัญญัติฉบับนี้ เราก็ได้ใช้บังคับไปบ้างแล้ว เพราะได้มี
หนังสือจากจังหวัดพัทลุง สั่งการให้ท าการติดตั้งบ่อดักไขมัน และ
ในส่วนรายละเอียดของบ่อดักไขมันนี้ จะมีเป็นบ่อส าเร็ จก็มี
ประมาณ 40 x 60 ซม. มีขายตามท้องตลาดทั่วไป หากไม่ใช้
แบบส าเร็จ ก็สามารถท าเองได้โดยก่อเป็นอิฐสี่เหลี่ยม โดยจะมี
แบบไว้บริการที่กองช่าง ในการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ส่วนน้ า
ที่จะระบายลงในบ่อดักไขมันก็จะเป็นน้ าจาก 2 ที่ใช้ในครัวเรือน  
คือ จากห้องน้ า คือจากโถปัสสาวะ และโถนั่ง จะลงในบ่อเกรอะ 
และบ่อซึม และซึมออกไปเอง ส่วนน้ าที่จะระบายลงบ่อดักไขมัน 
จะเป็นน้ าใช้ที่ระบายจากห้องครัว และห้องอาบน้ า พอผ่านระบบ
ก็จะไปลงบ่อดักไขมัน ถ้าหากมีที่สาธารณะก็สามารถปล่อยน้ า 
ได้เลย แต่หากไม่มีที่สาธารณะก็จะต้องท าเป็นบ่อซึมอีกหนึ่งตั ว
เพ่ือให้น้ าตัวนี้ได้ซึมผ่านลงดิน 

ประธาน   - มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 
ที่ประชุม   - ที่ประชุมไม่มีการอภิปรายเพ่ิมเติม  
ประธาน - หากไม่มีอภิปรายเพิ่มเติม ขอปิดการอภิปราย และขอมติในวาระที่ 1 
 

/ผู้ใด... 
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 ผู้ใดเห็นชอบรับหลักการร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลปรางหมู่ 

เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ..... 
 ที่นายกฯ เสนอมา 
เลขานุการ - เห็นชอบ  9 เสียง 
ประธาน  - ผู้ใดไม่เห็นชอบรับร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลปรางหมู่ เรื่อง การ

ติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ..... ที่นายกฯ  
  เสนอมา 
เลขานุการ - ไม่เห็นชอบ  ไม่มี 

มติที่ประชุม   - เห็นชอบ  9    เสียง 
    ไม่เห็นชอบ  ไม่มี 
    งดออกเสียง    ไม่มี 
 
ประธาน -   การพิจารณาในวาระ ท่ีสอง ข้ันแปรญัตติ   มีสมาชิกสภาฯ  

ท่านใดจะแปรญัตติหรือไม่   
ที่ประชุม - ไม่มีการแปรญัตติ 
ประธาน - หากไม่มีการแปรญัตติ  ขอมติเห็นชอบให้คงร่างเดิมไว้หรือไม่ 

สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบให้คงร่างเดิมไว้ ยกมือครับ 
เลขานุการ - เห็นชอบ  9 เสียง  
ประธาน - สมาชิกสภาฯ ท่านใด ไม่เห็นชอบ ยกมือครับ 
เลขานุการ - ไม่เห็นชอบ  ไม่มี 
 
มติที่ประชุม -   มติเห็นชอบให้คงร่างเดิมไว้  9 เสียง 
   ไม่เห็นชอบ   ไม่มี 
   งดออกเสียง   ไม่มี 

  การพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลปรางหมู่ เรื่อง การ
ติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ.....  ในวาระท่ีสาม   
ขั้นเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติ 

ประธาน - ต่อไปเป็นการพิจารณาในวาระที่สาม  ขั้นเห็นชอบให้ตราเป็น 
เทศบัญญัติ  สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติ
เทศบาลต าบลปรางหมู่ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสีย 
ในอาคาร พ.ศ.....  ยกมือ ครับ 

เลขานุการ - เห็นชอบ  9 เสียง  
 

/ประธาน... 
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ประธาน - สมาชิกสภาฯ ท่านใดไม่เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาล

ต าบลปรางหมู่ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร 
พ.ศ.....  ยกมือ ครับ 

เลขานุการ - ไม่เห็นชอบ  ไม่มี 
 
มติที่ประชุม - เห็นชอบ 9 เสียง          

ไม่เห็นชอบ  ไม่มี        
งดออกเสียง  ไม่มี        

 
ระเบียบวาระท่ี  6 เรื่องอ่ืน ๆ 
ประธาน - มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อสอบถาม 
นายลัทธิ  เอียดเกลี้ยง - หารือเรื่องแบบค าขอสภาพแวดล้อมของประชาชนผู้พิการและ

ผู้สูงอายุ ตั้งแต่ประชุมครั้งก่อนที่ทางปลัดสมคิด อินทรกุล ได้รับ
เรื่องมาจากจังหวัด ให้สมาชิกสภาทั้ง 2 เขต ได้ส ารวจพร้อมกับ
สมาชิกและผู้ใหญ่บ้านได้รายชื่อมา ก็ได้ประสานงานกับท่านปลัด
สมคิด ว่ามีรายชื่อของเขต 2 มากเกินไป จึงใคร่ขอให้มีมาตรการ
ผู้เกี่ยวข้องได้วางหลักเกณฑ์เพ่ือที่จะให้สมาชิกและผู้ใหญ่บ้านจะ
ได้ด าเนินการให้ถูกต้องตามนโยบายว่าจะคัดสรรเอากี่ครัวเรือน
เพราะว่า คุณรัตนโชติ รามแก้ว และสมาชิกท่านอ่ืนได้ไปส ารวจ
มาแล้วทั้ง 2 เขต ท่านปลัดสมคิด อินทรกุล พูดว่ามากเกินจ านวน
ที่สมาชิกทั้ ง  2 เขตไปส ารวจมา อยากใคร่ ได้ขอให้ชี้ แจง
รายละเอียดให้ถูกต้อง 

ประธาน - ขอเชิญฝ่ายบริหารชี้แจง 
นายบุญเลิศ  ไชยสวัสดิ์ - ได้ ชี้ แจงแทนท่ านปลัดสมคิด  อินทรกุล  ตามที่ ท่ านลั ทธิ  

เอียดเกลี้ยง  ได้ปรึกษาหารือว่าตอนนี้อยู่ ในขั้นตอนศึกษา
รายละเอียดขอเอาไว้ตอบในการประชุมครั้งหลัง เพราะได้
ประสานงานกับนักพัฒนาชุมชนกับท่านปลัดอยู่ในข้อระเบียบอยู่ 
จึงใคร่ใหน้ักพัฒนาชุมชนได้มาตอบ 

นายอนันต์  ทองสม - ขอปรึกษาหารือเรื่องขยะมูลฝอยสายห้วยไก่ หมู่ที่ 6 ถึง หมู่ที่ 5 
ส่วนมากแล้วขยะที่มาทิ้งส่วนมากประชาชนหมู่ อ่ืนมาทิ้งเป็น
ส่วนมากในช่วงนี้ จึงได้เก็บถังขยะเอาไว้ที่ใกล้กับตู้หยอดน้ า แก้ไข
โดยเลื่อนไปจัดเก็บไว้ด้านใน ก็ได้ลดไปจ านวนหนึ่ง แต่กลับเอา
ขยะไปทิ้งแล้วโซนโคกโพธิ์ จึงใคร่ปรึกษาหารือกับฝ่ายผู้บริหาร
แก้ไขอย่างไรบ้าง เพราะขยะมาจากต าบลอื่นมาท้ิงเป็นจ านวนมาก
จากถนนสายห้วยไก่ หมู่ที่ 6 – ถนนสายโคกโพธิ์ หมู่ที่ 5 

ประธาน - ขอเชิญฝ่ายบริหาร 
 

/นายบุญเลิศ... 
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นายบุญเลิศ  ไชยสวัสดิ์- - ส าหรับเรื่องขยะนอกพ้ืนที่ตอนนี้อยู่ในกิจการของส านักปลัด ได้

ด าเนินการว่าได้มีนโยบายจากผู้บริหารจากท่านนายกฯ ให้
เทศบาลต าบลปรางหมู่ให้ทางส านักปลัด ให้นโยบายให้เก็บถังขยะไว้
แล้วให้ใช้ถุงด าแทนแจกจ่ายให้ทุกครัวเรือนแทนถังขยะ แต่มี
ปัญหาตรงทางเชื่อมต่อของหมู่อ่ืนน าขยะมาทิ้งแทนในถังขยะของ
เทศบาลต าบลปรางหมู่ น ามาทิ้งเอาไว้ เรื่องนี้ได้ท าการทดสอบ
ครั้งหนึ่งแล้ว ทางถนนสายเอเชียหน้าโรงแรมหลานย่า แต่ทาง
โรงแรมได้ร้องเรียนมาว่าได้มีผู้คนมาทิ้งขยะที่หน้าโรงแรมที่ถังขยะ 
ปรากฏว่าเอาถังขยะไปเก็บไว้ข้างใน จึงไม่มีขยะเพราะเก็บถังขยะ
ไว้ ก็เลยใช้เหตุผลตรงจุดนี้มาใช้ตรงรอยเชื่อมต่อของหมู่บ้านถนน
สายไชยบุรี - ควนขนุน ขณะนี้ได้ท าการเก็บรายละเอียด คาดว่า
ในเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน จะได้ออกประชาสัมพันธ์ของ
โครงการเก็บขยะ และส านักปลัดเทศบาล เรื่องโครงการลดขยะ
มูลฝอยและคัดแยกขยะ จะได้น าเสนอประชาชนที่เข้าประชาคม
จะใช้แนวทางเพ่ือน ามาปฏิบัติ จะทดลองท า 2 สายก่อน คือ 

  1. ถนนสายด้านตะวันออกสายในเชื่อมต่อไปยังถนนไชยบุรีที่มี
ขยะมาท้ิงมาก จากอ าเภอควนขนุนจากการน ามาติดรถมาทิ้งตอน
มาตลาดในตอนเช้า เพราะสมาชิกจะทราบปัญหาในเรื่องนี้อยู่แล้ว
และตอนนี้ก าลังส ารวจและจะด าเนินการในเดือนถัดไป ในการเก็บ
ถังขยะและใช้ถุงด าแทนและจะได้แจ้งครัวเรือนที่ใช้ให้ทราบว่ารถ
เก็บขยะไปเดินทางเก็บขยะในเวลาไหน จะได้น าขยะมาวาง จะได้
เก็บตามตรงเวลา คาดว่าขยะนอกพ้ืนที่จะลดลงและไม่ทิ้งกลาด
เกลื่อน  

ประธาน - ได้แจ้งว่าทางส านักปลัดเทศบาล ได้แก้ไขไปแล้วบางจุดเพ่ือการ
แก้ไขที่ดีไม่ต้องลงทุนมากเพียงเก็บถังขยะไว้ก็ได้ลดไปบางส่วน 
สมาชิกท่านอื่นสงสัยหรือไม่ จะให้ตอบข้อสงสัยของคุณลัทธิ เอียด
เกลี้ยง ได้ถามและปรึกษา ประธานให้ทางปลัดได้ตอบและชี้แจง 

นายบุญเลิศ  ไชยสวัสดิ์ - ได้ถามคุณลัทธิ เอียดเกลี้ยงว่า จ านวนครัวเรือนของการส ารวจ
การซ่อมบ้านตอนนี้มีนักพัฒนาชุมชนก็ประสานอยู่กับท่านปลัด
สมคิด อินทรกุล ในรายละเอียดให้นักพัฒนาชุมชนได้ชี้แจงต่อไป 

นายลัทธิ  เอียดเกลี้ยง - ทบทวนค าถามผู้สูงอายุ ผู้พิการ ที่มีงบประมาณซ่อมแซมครัวเรือน
ละ 20,000 บาท สมาชิกทั้ง 2 เขต ก็ไปส ารวจมาเรียบร้อยแล้ว 
แต่ทางปลัดสมคิด อินทรกุล ได้ตอบมันมากเกินไป เพราะฉะนั้น
กระผมจะสอบถามผู้เกี่ยวข้อง จะเอากี่ครัวเรือน จะได้ด าเนินการ
ให้ถูกต้องครับ 

นายบุญเลิศ  ไชยสวัสดิ์ - ให้นักพัฒนาชุนชนชี้แจง 
 

/นางเพ็ญนภา... 
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นางเพ็ญนภา  มากเล่ง - ได้ทบทวนค าถามคุณลัทธิ เอียดเกลียงว่ากองทุนฟ้ืนฟูสวัสดิภาพ

สุขภาพของจังหวัดพัทลุง ได้ส่งหนังสือขอความร่วมมือแบบ
แผนงานงานซ่อมแซมบ้านให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการในต าบลปรางหมู่นั้น 
แต่ไม่ได้ระบุจ านวนมาว่ากี่หลังหรือจ านวนกี่ราย และประชุม
ปรึกษาที่แล้วมาให้สมาชิกทั้ง 2 เขต ลงไปส ารวจและดูข้อมูล 
ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ว่ามีความเหมาะสมและสามารถช่วยเหลือ
ซ่อมแซมบ้านที่อยู่อาศัย ห้องน้ า ราวบันได หรือห้องครัว ตาม
ความเหมาะสมหลังละไม่เกิน 20,000 บาท กรณีที่ว่าค่าวัสดุ 
อุปกรณ์ ไม่มีค่าแรงเพราะทางสมาชิกทั้ง 2 เขต ไปส ารวจมาแล้ว
ปรากฏว่า เขต 2 ส ารวจมา 50 ครัวเรือน เขต 1 นายชวลิต  
เขียดสง ส ารวจมา 20 ครัวเรือน รวมทั้ งหมด 70 ครัวเรือน  
(ทางปลัดสมคิด อินทรกุล บอกว่ามากเกินไป) ทางกองทุนได้ส่ง
หนังสือแบบแผนงานได้ส่ งหนังสือมาโดยไม่ระบุครัว เรือน 
ว่าเท่าไหร่แต่ว่าทั้งจังหวัดพัทลุง ถ้าว่าต าบลปรางหมู่ส่งไป  
70 ครัวเรือนมากเกิน ก็ไม่สามารถช่วยเหลือให้การสนับสนุนทั้ง 
70 ครัวเรือน ทั้งนี้ได้ปรึกษาหารือกับท่านปลัดสมคิด อินทรกุล 
ให้สมาชิกทั้ง 2 เขตนี้ รายชื่อผู้สูงอายุ หรือผู้พิการมาพิจารณา
หรือกลั่นกรองอีกครั้ง ว่าอันดับความส าคัญและมีปัญหาความ
เดือดร้อนอันดับต้น ๆ หรือ อันดับหนึ่ ง  หรือ อันดับต่อไป 
ประมาณการหนังสือได้ส่งมาให้ก าหนดส่งในวันที่ 6 มิถุนายน 
2565 ทางเทศบาลต าบลปรางหมู่ จะเร่งรัดจัดการให้เรียบร้อย 
ให้สมาชิกทั้ง 2 เขต ส่งรายชื่อมาเพ่ือจะลงตามตรวจสอบให้
คณะกรรมการมาประเมินต่อไป แต่ถ้า 70 ราย มันมากเกินไป  
แต่ต้องเชิญคณะกรรมการมาประชุมปรึกษาหารือกันจะตัดหรือจะ
ให้ใคร เหลือกี่ครัวเรือนว่าที่ทางจังหวัดก าหนดให้เทศบาลต าบล
ปรางหมู่จะส่งกี่ครัวเรือนตามความเหมาะสมความส าคัญจะส่งไป
ที่ทางกองทุนฟ้ืนฟูอันดับแรก จะได้งบประมาณมาจัดสรร 
กี่ครัวเรือนก็ต้องมาปรึกษากันอีกครั้ง 

ประธาน - ได้ปรึกษากับสมาชิกทั้ง 2 เขตว่ากรณีกองทุนฟ้ืนฟูว่าทั้ง 2 เขต 
เขตละกี่ ค รั ว เ รื อน  จะ ได้ ด า เ นิ นการต่ อ ไปว่ าส่ งมาแล้ ว  
70 ครัวเรือนทั้ง 2 เขต เรื่องฟ้ืนฟูห้องน้ า บันได ห้องครัว เสนอ
มาว่าอันดับส าคัญก่อนสลับทั้ง 2 เขต เขต 2 อันดับหนึ่ง เขต 1 
อันดับหนึ่ง แต่พิจารณาแล้วว่าให้ส่งไปก่อนทั้ง 70 ครัวเรือน ได้
เข้าไปอยู่ในแผนงานของกองทุนว่าจะได้งบประมาณมาเท่าไร ได้
ปรึกษากับ คุณลัทธิ  เอียดเกลี้ยง ว่าชาวบ้านที่ทางสมาชิกไป
ส ารวจที่ส่งไปแล้วว่าครัวเรือนนี้ได้ครัวเรือนนี้ไม่ได้ จะท าให้เกิด
ปัญหากับผู้ใหญ่บ้านและทางสมาชิกควรจะจัดปัญหาให้น้อย 
 

/ถ้า... 
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ถ้าส่งไปหมด 70 ครัวเรือน จะท าให้เกิดปัญหา แต่ทางเจ้าหน้าที่
พูดว่าจะต้องหารือกันอีกครั้ง ก าหนดว่ากี่ครัวเรือนจะได้ลงไป
ส ารวจในพื้นที่กันอีกครั้ง  

  ขอความเห็นจากฝ่ายบริหาร 
นายบุญเลิศ  ไชยสวัสดิ์ - ตามที่ประธานสภาได้เสนอมานั้น จะรับไว้เสนอและพิจารณา

ต่อไปกับท่านปลัดสมคิด อินทรกุล ทั้ง 2 ท่านที่เสนอในครั้งต่อไป
จะได้ตัดสินใจในการด าเนินงานต่อไปเมื่อท่านปลัดสมคิด  
อินทรกุล กลับจากไปราชการ 

ประธาน - แผนงานครั้ งนี้แผนงานเร่ งด่วนจะต้องตกลงให้ เสร็จก่อน  
6 มิถุนายน 2565 จะเอากี่ครัวเรือน ประธานได้เชิญคุณลัทธิ 
เอียดเกลี้ยง หารือกันว่าแต่ละเขตส่งไม่เกิน 20 ครัวเ รือน  
รวม 40 ครัวเรือน ทั้ง 2 เขต ปรึกษากับทางเทศบาลและสมาชิก
ทั้ง 2 เขต  

นายชวลิต  เขียดสง - ได้ไปส ารวจในเขต 1 กับ คุณฐานิตา เพชรคง ได้มา 19 ครัวเรือน 
ไม่มีข้อบกพร่อง ในหมู่ที่ 1,9 ไม่มีคนพิการ  เรียบร้อยดี แต่มีหมู่ที่ 
5,3,2 แต่ได้พูดกับชาวบ้านเอาครัวเรือนที่เดือดร้อนไปก่อน และ
ได้ตกลงกับประชาชนไว้แล้ว ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรจะเอาครัวเรือนที่
เดือดร้อนไปก่อนและจะให้สมาชิกไปตรวจสอบก่อน น่าจะไม่เกิน 
20 ครัวเรือน ของเขตที่ 1 หรือบางครั้ง เขตที่ 2 จะมีประชากร
ล าบากมากกว่า เขต 1 

ประธาน - เขต 1   เสนอมา 20 ครัวเรือน 
     เขต 2  เสนอมา 20 ครัวเรือน 
  สรุปว่าทั้ง 2 เขต จะส่ง 40 ครัวเรือน เขต 1 ได้ครบแล้วทั้ง  

20 ครัวเรือน จะนัดกับกองช่างลงไปส ารวจตรวจสอบด าเนินงาน
ต่อไป เชิญคุณลัทธิ เอียดเกลี้ยง ปรึกษาหารือ 

นายลัทธิ  เอียดเกลี้ยง - เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2564 ได้ปรึกษาหารือเกี่ยวกับการขยาย
เสาไฟฟ้าที่หลักห้า ทางเข้าบ้านหลักห้า ไปทางบ้านนายด า เพ่ือ
ปรับปรุงเสาไฟ สายไฟ ที่ช ารุด ซึ่งได้ติดต่อไปยังกองช่าง แต่ทาง
กองช่างได้ท าหนังสือไปยังการไฟฟ้าแล้วนั้นท าไป 2-3 ครั้ง แต่ยัง
ไม่ผ่าน ท าตั้งแต่นายกคนก่อน แต่ยังไม่ได้ด าเนินการ ขอฝากไปยัง
ผู้บริหารและผู้รับผิดชอบด้วยครับ รีบเร่งงานให้ด้วยเพราะช่วงนี้
เข้าฤดูฝนเสาไฟ สายไฟช ารุดจะเกิดอันตรายต่อชาวบ้านได้ 

ประธาน - ขอปรึกษาและฝากผ่านไปยังกองช่างด้วย ช่วยรีบเร่งให้และ
ประสานงานอย่างเร่งด้วย และตอนนี้เราได้มีพนักงานทุกท่านเข้า
มาร่วมการประชุมทั้งทุกฝ่าย กองช่าง กองการศึกษา กองคลัง จะ
มีสมาชิกท่านใดจะปรึกษาหารือเกี่ยวกับงานต่าง ๆ หรือไม่  
ขอเชิญครับ 

 
/นายบุญเลิศ... 
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นายบุญเลิศ  ไชยสวัสดิ์ - ขอชี้แจงเกี่ยวกับงานส านักปลัดฯ ดังนี้ 
  1. การขับเคลื่อนการท าความดีถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 

พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 
กระทรวงมหาดไทยมีข้อราชการก าหนดให้มีการขับเคลื่อนการท า
ความดี 2 เรื่อง คือ 

   1) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท าเทศบัญญัติ เรื่อง 
การอนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารบ้านเรือนใหม่ โดยในแบบ
ก่อสร้างต้องมีระบบบ าบัดน้ าเสียประจ าครัวเรือน ซึ่งเทศบาล
ต าบลปรางหมู่ ก็ได้จัดท าเทศบัญญัติ การติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัด
น้ าเสียในอาคารแล้ว 

   2) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รณรงค์ส่งเสริมให้มีการ
จัดท าถังขยะเปียกลดโลกร้อนให้ครบทุกครัวเรือน หากเป็นตึกแถว
ไม่สามารถท าได้ ให้ อปท.จัดหาถังขยะเพ่ิมเติม เช่น ถังขยะเปียก 
ถังขยะแห้งและถังขยะอันตรายในทุกชุมชน 

   ในส่วนของเทศบาลต าบลปรางหมู่ ปลัดให้พนักงานทุกคน 
ท าถังขยะเปียกที่บ้าน แล้วถ่ายรูปส่งในไลน์กลุ่มเทศบาลต าบล
ปรางหมู่ เพ่ือจะได้รวบรวมรายงานจังหวัดต่อไป ส าหรับสมาชิกสภา 
ปลัดขอความร่วมมือให้ท่านท าที่บ้านแล้วส่งไลน์เช่นกัน และช่วย
ประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ประชาชนท าทุกครัวเรือนอย่างน้อย 
บ้านละ 1 ถัง ส าหรับวิธีการท า ก็ได้ถ่ายเอกสารมอบให้ทุกท่าน 
ไปแล้ว ท าแบบง่าย ๆ ประหยัด ใช้วัสดุเหลือใช้ เช่น ถังสีมา 
ตัดก้นออกแล้วฝังดิน 2 ส่วน หรือไว้ 1 ส่วน มีฝาปิด ใช้ใส่เศษ
อาหาร ขยะเปียก เพ่ือไม่ให้เททิ้งไม่เป็นที่เป็นทางส่งกลิ่นเหม็น 
และเป็นปุ๋ยแก่พืชด้วย 

  2. เรื่องเงินอุดหนุนโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอ านวย
ความสะดวกให้เหมาะสมและปลอดภัยแก่ผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

   ด้วยส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
พัทลุง แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คัดเลือกบ้านผู้สูงอายุที่
มีฐานะยากจน ไม่มีลูกหลานเลี้ยงดู หรือมีลูกหลานเลี้ยงดูแต่ฐานะ
ยากจน และต้องการปรับปรุงที่อยู่อาศัย จ านวน 2 หลัง โดยมีเงิน
อุดหนุนให้  ถ้าซ่อมโครงสร้างเป็นเงิน 40,000 บาท ถ้า 
ไม่ปรับปรุงโครงสร้าง 22,500 บาท ซึ่งเทศบาลต าบลปรางหมู่ 
ได้คัดเลือกผ่านความเห็นชอบที่ประชุมก านัน ผู้ใหญ่บ้าน จ านวน 
2 หลัง คือ  

   1) บ้านนางละมัย  ด้วงฉุย   หมู่ที่ 2 
   2) บ้านนายสมพร  คงย้อย  หมู่ที่ 4 

/แต่... 
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   แต่ทางส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

จังหวัดพัทลุง พิจารณาให้ผ่านเกณฑ์เพียง 1 หลัง คือ บ้านนางละมัย 
ด้วงฉุย  หมู่ที่ 2  ซึ่งขณะนี้ ได้มอบเงินจ านวน 40,000 บาท ให้
ทางเทศบาลเรียบร้อยแล้ว  ในจ านวนนี้เป็นค่าวัสดุอย่างเดียวไม่มี
ค่าแรง ทางก านันรับที่จะช่วยกนัด าเนินการให้แล้วเสร็จ ขณะนี้อยู่
ในขั้นตอนการจัดซื้อวัสดุ เมื่อได้วัสดุแล้วจะให้ก านันนัดวัน
ด าเนินการก่อสร้างต่อไป 

  3. นโยบายขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ภายในปี 2565 แก้ไขปัญหาความ
ยากจนความเดือดร้อนของประชาชนในทุกเรื่ องที่ประชาชน 
ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ 5 มิติ คือ มิติที่ 1 สุขภาพ มิติที่ 2 
ความเป็นอยู่ มิติที่ 3 การศึกษา มิติที่ 4 รายได้ มิติที่ 5 การ
เข้าถึงบริการภาครัฐ ในส่วนของต าบลปรางหมู่ มีผู้ที่ต้องช่วยเหลือ 
2 มิติ คือ มิติที่ 2 ความเป็นอยู่คือ บ้านนายนุช  อ่อนทอง และ 
นายผัด อินริสพงษ์ หมู่ที่ 2 ส าหรับมิติที่ 4 รายได้ มีจ านวน 11 ราย 
ทั้งนี้ต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จตามเป้าหมายในปี 2565 

  4. การจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมต าบล 
   กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีนโยบาย

จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือต าบล เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม
ในพ้ืนที่เชิงบูรณาการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาค
ประชาสังคม เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการบูรณาการจัดสวัสดิการ
สังคมในพ้ืนที่แก่ประชาชนและกลุ่มเปราะบางที่ประสบปัญหา
สังคม โดยใช้เทศบาลต าบลปรางหมู่เป็นที่จัดตั้งศูนย์ ซึ่งเจ้าหน้าที่
จากพัฒนาสังคมและความมั่นคงของจังหวัดพัทลุง ได้เข้ามาชี้แจง
แนวทางในการจัดตั้งและการด าเนินงานของศูนย์ ซึ่งทางเทศบาล
ต าบลปรางหมู่ตอบรับที่จะที่ร่วมบูรณาการไปด้วยกัน ซึ่งขณะนี้อยู่
ระหว่างการด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ หลังจากนี้ก็จะ
ขับเคลื่อนศูนย์ดังกล่าวในการช่วยเหลือประชาชนต่อไป 

  5. การจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจ าปีของชาติ พ.ศ. 2565 
   กระทรวงมหาดไทยแจ้งว่า มติคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้วัน 

วิสาขบูชาของทุกปี เป็นวันต้นไม้ประจ าปีของชาติ กรมป่าไม้ 
เชิญชวนให้หน่วยงานปลูกต้นไม้ตามสถานที่ที่เห็นสมควร และเป็น
การร่วมโครงการปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติ  เนื่องในโอกาส 
มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย 
ปลูกต้นไม้ เพ่ือแผ่นดิน สืบสานสู่ 100 ล้านต้น” 

   ในส่วนของเทศบาลต าบลปรางหมู่ ก าหนดปลูกต้นไม้บริเวณ
สระน้ าเขาอ้น หมู่ที่ 1 ซึ่งถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของต าบล
ปรางหมู่ ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565  เวลา 14.00 น.  

/ส าหรับ... 




